



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๑๕ น.  
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

\*\*\*\*\*

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p><b>วันวิสาขบูชา</b></p> <p>วันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตรงกับวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ถือเป็นวันสำคัญ ของพระพุทธศาสนาได้เกิดเหตุการณ์สำคัญ ๓ เหตุการณ์ คือ ประสูติ ตรัสรู้ และ ปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั้ง ๓ เหตุการณ์เกิดขึ้นในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์การสหประชาชาติ (UN) จึงได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก พร้อมยกย่องให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตา ต่อหมู่มวลมนุษย</p> <p>สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเตือนประชาชนอย่าขาด “สติ” คือ รู้ทันกาย วาจา ใจ อันจะเป็นหนทางดับความทุกข์ และทรงสอนให้ประชาชน “ละกิเลส” คือ ละความโลภ ความโกรธ ความหลงอันเป็นบ่อเกิด แห่งความชั่ว ความเห็นแก่ตัว หากบุคคล/ครอบครัว/ชุมชน/สังคม ปรารถนาจะประสบสันติสุข จำเป็นต้อง “ตื่นรู้” คือ รู้เท่าทันการคิดการกระทำด้วยสัมมาสติ อันจะเป็นหนทางสู่ปัญญา และนำมาซึ่งความหลุดพ้นห้วงทุกข์ได้อย่างแท้จริง และนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้ ประชาชนร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ ๒๓ ถึง ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัด และพุทธศาสนสถาน เพื่อรักษาศีล ๕ ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม เวียนเทียน และร่วมประดับธงธรรมจักร บริเวณหมู่บ้าน สถานที่ราชการ หรือสถานที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลและ จรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป ทั้งนี้ รัฐบาลนอกจากจะส่งเสริมการรักษาศีล ๕ และการครองสติเป็นนิจแล้ว ยังได้น้อมนำศาสตร์พระราชาในหลักการปลูกต้นไม้ ในใจคนมาประยุกต์เป็น “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” และการปลูกจิตสำนึก “โตไปไม่โกง”</p>	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ด้วยการแสดงให้เห็นถึงโทษของการทุจริตต่อตนเองและสังคมโดยรวมให้กับเยาวชนที่เปรียบเสมือนต้นกล้า ซึ่งได้ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ตลอดจนหลักสูตรฝึกอบรมของข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร อีกด้วย เพื่อให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการต่อต้านการทุจริตในทุกระดับ</p> <p>สำหรับการทำความดี ในทุกสังคมย่อมนิยมชมชอบ “คนดี การทำดี” นายกรัฐมนตรีได้ยกตัวอย่างและกล่าวชื่นชม นายฤชานนท์ ปิดตาฝ้าย ในการทำความดี ด้วยการช่วยเหลือเยาวชนที่กำลังจะจมน้ำให้รอดชีวิต ณ ประเทศเยอรมัน ซึ่งตัวอย่างนี้สะท้อนให้เห็นว่าการทำความดีไม่ว่าจะเกิดขึ้น ณ ที่ใดย่อมสร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนคนไทยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ</p>	
๒	<p><b>วันต้นไม้แห่งชาติ</b></p> <p>วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นอกจากจะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ “วันวิสาขบูชา” แล้วยังเป็นวันสำคัญ คือ วันต้นไม้แห่งชาติ นายกรัฐมนตรีจึงขอเชิญชวนภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ คือ “ต้นรวงผึ้ง” ด้วยดอกของต้นรวงผึ้งมีสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพและผลิดอกช่วงวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร หรือ ร่วมกันปลูกต้นไม้ประจำจังหวัด ไม้มงคล ไม้มีค่าต่าง ๆ เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว สร้างความร่มรื่นและเป็นสิริมงคลให้กับพื้นที่ต่าง ๆ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินในพื้นที่ป่าชุมชน ป่าในเมือง เพื่อส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่า ตามศาสตร์พระราชาและยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศที่กำหนดเป้าหมายไว้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ สำหรับการปลูกต้นไม้ตามเส้นทาง หรือพื้นที่สาธารณะและขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลรักษาไม่ให้เป็นอุปสรรคในการคมนาคมตามหลักรุกขกรรมศาสตร์และดูแลเรื่องความสวยงาม ซึ่งอาจก่อให้เกิดเป็นจุดท่องเที่ยวภายในชุมชนได้ในอนาคต</p>	ทุกสำนัก/กอง
๓	<p><b>การดำเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ</b></p> <p>ปัจจุบันรัฐบาลได้ดำเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจ ทั้งในมาตรการระยะสั้น ได้แก่ การเร่งช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน ตั้งแต่ต้นทางคือการปรับปรุงการผลิตสินค้าและบริการ การเพิ่มมูลค่าสินค้า การแสวงหาตลาด ไปจนถึงการสนับสนุนด้านการเงินเร่งด่วน ทั้งด้านสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ ไปจนถึงปลายทาง ที่สำคัญคือการแก้ปัญหาหนี้สินและสวัสดิการสำหรับผู้มีรายได้น้อย นอกจากนี้ ยังได้มีการดำเนินการมาตรการระยะยาวประกอบด้วย ๑. ด้านกายภาพ หมายถึง โครงสร้างพื้นฐานที่สามารถกระจายความเจริญและกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น ๒. ด้านทักษะ หมายถึง มาตรการสนับสนุนการศึกษาในทุกๆระดับ เพื่อสร้างความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ๓. ด้านกรอบความยั่งยืน</p>	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>หมายถึง การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนปฏิรูปประเทศ เพื่อเป็นทิศทางในการดำเนินนโยบายต่าง ๆ ให้สอดคล้องต่อความต้องการของประชาชนและมีความต่อเนื่องในการดำเนินการ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจในมาตรการระยะยาวให้เกิดความเชื่อมโยงในรูปแบบเครือข่าย และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ รัฐบาลจึงได้ดำเนินการในกิจกรรม ๓ กิจกรรมหลัก ดังนี้</p> <p>๑. การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและโทรคมนาคม อาทิ โครงการเน็ตประชารัฐ และโครงการระบบเคเบิลใต้น้ำ ระยะทาง ๒๕,๐๐๐ กิโลเมตร ซึ่งเป็นระบบเคเบิลใต้น้ำเสมือนเป็น land bridge ทางด้านโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ทำให้ประเทศไทยมีวงจรเชื่อมต่อโดยตรงไปยังประเทศที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่สำคัญของโลกไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป รวม ๑๗ ประเทศ และยังเป็นส่งเสริมศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตของภูมิภาคอาเซียน ตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ของรัฐบาล</p> <p>๒. การออกกฎหมาย ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการออกกฎหมายแล้ว กว่า ๖๐๐ ฉบับ และยังมีกฎหมายที่เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติแล้ว กว่า ๔๐๐ ฉบับ</p> <p>๓. การพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Big data) สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกกระทรวง อาทิ ข้อมูลบัญชีผู้มีรายได้น้อย ข้อมูลแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ ข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลผู้สูงอายุ ข้อมูลผู้พิการ ข้อมูลผู้ป่วยติดเตียง ข้อมูลบัญชีนวัตกรรม ข้อมูล OTOP และข้อมูลนักวิจัย เป็นต้น</p>	
๔	<p><b>ความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน</b></p> <p>การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นหรือเศรษฐกิจระดับฐานราก โดยมีโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศ มีกฎหมาย และระบบฐานข้อมูล เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงการบริหารจัดการและใช้กลไกประชารัฐเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดความสอดคล้องในทุกระดับ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ยกตัวอย่างการดำเนินการตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในเรื่องสำคัญดังนี้</p> <p>๑. การแก้ไขปัญหาด้านรายได้ผ่านการลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีจำนวนประชาชนเข้าร่วม กว่า ๗ ล้านคน และผ่านการจัดสรรงบประมาณหมู่บ้าน/ชุมชนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีจำนวนโครงการ กว่า ๘๘,๔๐๐ โครงการ โดยสามารถแบ่งลักษณะของโครงการได้ ๓ ลักษณะ ดังนี้</p> <p>(๑) การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประมาณ ๖๘,๐๐๐ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๗ อาทิ การก่อสร้างเส้นทางคมนาคม การก่อสร้างศาลาประชาคม การก่อสร้างหอกระจายข่าว การก่อสร้างลานกีฬา สนามเด็กเล่น และเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง การก่อสร้างบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูล การก่อสร้างแนวกันไฟ เป็นต้น</p>	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>(๒) การสร้างอาชีพ/สร้างรายได้ทางตรง ประมาณ ๑๒,๕๐๐ โครงการ หรือ คิดเป็นร้อยละ ๑๔ อาทิ การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน/ชุมชน การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม การแพทย์แผนไทย การก่อสร้างลานตาก/โรงสี/ยุ่งฉางผลผลิตทาง การเกษตร การแปรรูป การถนอมอาหาร การส่งเสริมหัตถกรรมผ้า การจัดซื้อเครื่องอบ ลวดความชื้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เป็นต้น</p> <p>(๓) การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ทางอ้อม ประมาณ ๘,๐๐๐ โครงการ หรือ คิดเป็นร้อยละ ๙ อาทิ การพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค/บริโภค การก่อสร้าง ลานอเนกประสงค์ การก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ การก่อสร้างสถานีสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ การปลูกป่า เป็นต้น</p> <p>๒. การปฏิรูปภาคการเกษตรที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ กว่า ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับพืช ปศุสัตว์ ประมง ทั้งกระบวนการต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และพัฒนาศักยภาพให้ดีขึ้น คาดว่าจะ สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมคิดเป็นมูลค่า กว่า ๖๓,๐๐๐ ล้านบาท มีเกษตรกร ได้ประโยชน์ กว่า ๔.๓ ล้านราย อาทิ การพัฒนาแหล่งน้ำชลประทานในการเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน กว่า ๒.๑๒ ล้านไร่ คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิต และการพัฒนาทักษะอาชีพ กว่า ๒๔,๐๐๐ ล้านบาท กิจกรรมการลดต้นทุนการผลิต ด้วยการสนับสนุนเมล็ดพืชและสัตว์พันธุ์ดี กว่า ๘๗๐ ล้านบาท กิจกรรมเสริมศักยภาพธุรกิจ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กว่า ๒๔๕ ล้านบาท เป็นต้น</p> <p>๓. กิจกรรมการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระจายรายได้ และสร้างงานให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยหมู่บ้าน/ชุมชนจำเป็นต้อง ร่วมกันรักษาความสะอาด ความปลอดภัย และความเป็นมิตรแก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ หมู่บ้าน/ชุมชนยังต้องค้นหาศักยภาพที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ จีน และภาษาอื่นๆ สำหรับเล่าประวัติศาสตร์ของหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งถือเป็นเสน่ห์ ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว พร้อมกับปลูกฝังจิตสำนึกรักถิ่นฐานให้กับเยาวชน</p> <p>๔. มาตรการที่ครอบคลุมเพื่อดูแลและสนับสนุนการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ โดยมีแผนงานระยะยาว เพื่อดูแลสุขภาพและพัฒนาทักษะผู้สูงอายุโดยหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนจัดหางานให้ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และแผนสุขภาพ แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เป็นต้น และรัฐบาลยังได้ดำเนินการด้านสวัสดิการ ด้วยการอุดหนุนเงินยังชีพของผู้สูงอายุเดือน ละ ๖๐๐ – ๑,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ สำหรับ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน ๑ แสนบาทต่อปี รัฐบาลอยู่ระหว่างผลักดันการเพิ่มเงินยังชีพ ผู้สูงอายุ ให้เพียงพอต่อสถานการณ์ปัจจุบันเป็นร้อยละ ๑,๒๐๐ – ๑,๕๐๐ บาท ต่อเดือน</p>	